

ปลอดภัย-ชกภาค เหนือเฮ! ไร้โควิดนาน28วัน

สงขลาพบอีก-ต่างก้าวป่วยโรค 'อนูทิน'แฉงถอด'จีน-เกาหลีใต้' ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรค

▽ **คัดกรอง** - มัสยิดมำบัง มัสยิดกลางประจำจังหวัดสตูล ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมละหมาดวันศุกร์ ตามมาตรการควบคุมโรค หลังจากสำนักงานสาธารณสุขประกาศผ่อนปรนให้ละหมาดในมัสยิดได้เมื่อวันที่ 8 พ.ค.

จังหวัดภาคเหนือปลอดภัยโควิดชกภาค หลังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ นาน 28 วันล่าสุดทั้ง อ่านต่อหน้า 11

● **เหนือเฮ** ต่อจากหน้า 1

นครสวรรค์ พะเยา สุราษฎร์ธานี จะเข็งเทรา ไร้คนป่วย 28 วัน ยอดรวม 43 จว.แล้ว สบค. แฉงพบคิดเชื้อรายใหม่อีก 8 ราย เป็นการค้นหายิงรุกในชุมชนที่ยะลา 3 ราย และแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายในศูนย์กักกันตัวที่สะเดา สงขลาอีก 5 ราย ผลตรวจ



ทหารเรือรอบสามขึ้นยัน ไม่ติดโควิด 'อนุทิน' แจงเหตุลดเชื้อจีน-เกาหลีใต้ ออกจากกลุ่มประเทศเสี่ยงติดโควิด อ้างถึงเวลาแล้ว เพราะสองชาติคุมการติดเชื้อได้แล้ว ยันไม่ต้องห่วงนักท่องเที่ยวจะแห่ทะลักเข้ามาไทย เพราะเรามีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว คอยควบคุมอยู่

■ ติดเชื้ออีก 8-ไร้ตายเพิ่ม

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยโฆษณ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า วันนี้เข้าสู่วันที่หก ที่มีการผ่อนปรนมาตรการ แม้จะผ่อนปรนแล้วแต่ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเดินทางไปสถานที่ใดก็ตาม เช่นเดียวกับผู้ประกอบการต่างๆ ก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเช่นกัน สำหรับวันนี้มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 8 ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 12 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 3,000 ราย กลับบ้านรวม 2,784 ราย เสียชีวิตรวม 55 ราย ยังรักษาในรพ. 161 ราย

“สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ไม่มีการติดจากผู้สัมผัสในคนไทยกันเอง การติดเชื้อครั้งนี้แบ่งเป็น 1.การค้นหาเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน 3 ราย ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นเพศชายทั้ง 3 ราย ได้แก่ อายุ 45 ปี และอายุ 51 ปี สองราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ที่กลับมาจากมาเลเซีย และ 2.ศูนย์กักกันผู้ต้องกักคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย อ.สะเตาะ จ.สงขลา 5 ราย เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุ 19-30 ปี ส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มของคนที่ทำงานในภาคใต้ กทม. เหนือ

■ เหนือปลอดภัยโควิดยกภาค

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ช่วงนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วันเพิ่มขึ้น 4 จังหวัด คือ จะเขิงเทรา นครสวรรค์ พะเยา สุราษฎร์ธานี รวม 43 จังหวัด ส่วนมีผู้ป่วยในช่วง 28 วันเหลือ 25 จังหวัด ต้องขมภาคเหนือตอนนี้อยู่ปลอดภัยในช่วง 28 วันทุกจังหวัดแล้ว ขณะที่จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยมี 9 จังหวัด

“ส่วนการตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ปรับให้มีอาการน้อยลง เพื่อให้ตรวจเรียกเคสเข้าได้มากขึ้น โดยคนที่สงสัยป่วยโควิด-19 มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยลำบาก ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ซ้อไอซ์หนึ่งให้มาได้เลย และมี

รายงานระดับโลกอย่างจีน อาการแรกแสดงออกคือไม่ได้กลิ่น จึงเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปด้วยเพื่อให้รับเข้ามารักษา โดยอาจมีหรือไม่มีไข้ก็ได้ ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงในช่วง 14 วัน เช่นเดินทางหรืออยู่อาศัยพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก ไปในที่ชุมนุมชน สถานที่มีการรวมกลุ่มของคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ขนส่งสาธารณะ สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน และแพทย์สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19”

โฆษก ศบค.กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อ 3,916,338 คน เสียชีวิต 270,711 ราย โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ป่วยสะสมสูงสุด โดยพบผู้ป่วยใหม่วันเดียว 2,9531 ราย เสียชีวิต 2,129 ราย รองลงมาคือ สเปน อิตาลี อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน บราซิล ตุรกี และอิหร่าน ขณะที่ประเทศในกลุ่มเอเชีย อินเดีย มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5,635 คน รองลงมาคือ ปากีสถาน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย ส่วนประเทศไทยอยู่ลำดับ 64

“ประเด็นน่าสนใจในต่างประเทศคือนักวิจัยห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ลอส ออลาโมส หนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้กระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา มีข้อกังวลว่าไวรัสโคโรนา 2019 มีการกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่แพร่ได้ไวขึ้นในสหรัฐ ดังนั้น การเร่งพัฒนาวัคซีนอาจจะช้าไป เพราะเรื่องการกลายพันธุ์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพวัคซีน เนื่องจากส่วนหนึ่งใช้ลำดับพันธุกรรมในการพัฒนา อย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นนโยบายระดับประเทศว่า เราในฐานะประเทศที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการรวบรวมโครงการทั้งหมด 5 โครงการพัฒนาวัคซีนในไทย ทั้งรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ถ้าร่วมมือกัน ได้กับอาเซียนก็มีโอกาสเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้ใช้วัคซีนแรกๆ ด้วยเช่นกัน”

เมื่อถามว่า ศบค.จะคุ้มครองกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ โฆษก ศบค.กล่าวว่า เรื่องนี้อธิบติกรมควบคุมโรค เน้นย้ำการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญ ขณะนี้มีถึง 6 กลุ่มคือ 1.บุคลากรทางการแพทย์ 2.ผู้ต้องขังหรือผู้ต้องกักที่อยู่ในศูนย์กักบริเวณชายแดน 3.กลุ่มคนขับรถสาธารณะ 4.พนักงานไปรษณีย์ หรือส่งของ 5.แรงงานต่างด้าว

6.กลุ่มคนอาชีพเสี่ยงต่างๆ เช่น คนที่ทำงานในสถานบันเทิง ซึ่งคนกลุ่มต่างๆ เหล่านี้อยู่ในประมาณ 85,000 คนที่จะต้องจัดการเรื่องของรูปแบบการเข้าถึงของคนกลุ่มนี้ และเข้าไปตรวจหา แต่เรามียอดตัวเลขของคนที่ได้รับการตรวจสูงเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเรามั่นใจในระบบของเรา

■ คนไทยทยอยกลับบ้าน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า ส่วนการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ วันที่ 8 พ.ค.มาจากอียิปต์ 199 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 100 คน วันที่ 9 พ.ค.มาจากเวียดนาม 35 คน ญี่ปุ่น สองเที่ยวบิน 177 คน และ 35 คน และเนเธอร์แลนด์ 50 คน และวันที่ 10 พ.ค. มาจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ส่วนวันที่ 10 พ.ค. มาจากไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น วันที่ 11 พ.ค. มาจากอินเดีย ญี่ปุ่น วันที่ 12 พ.ค. มาจากสหรัฐอเมริกา และรัสเซีย และวันที่ 13 พ.ค.มาจากฟิลิปปินส์ อินเดีย โดยให้กลุ่มที่ตกค้างและวีซ่าใกล้จะหมด รวมถึงกลุ่มพระสงฆ์เดินทางกลับมาเป็นกลุ่มแรก สำหรับการผ่านแดนทางบกเมื่อวานลงทะเบียนไว้ 386 คน เดินทางเข้า 368 คน โดยมาจากมาเลเซียมากที่สุด 348 คน ลาว 9 คน กัมพูชา 9 คน และเมียนมา 2 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องกักตัวในสถานกักกันที่รัฐจัดไว้ให้เพื่อสังเกตอาการทุกคน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ขณะนี้พื้นที่กักตัวที่รัฐจัดให้มียอดสะสม 14,372 คน กลับบ้านแล้ว 5,080 คน เพิ่มขึ้น 562 คน และตรวจพบเชื้อ 87 คน

■ พบ 421 แห่งผิดมาตรการ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการด้านความมั่นคงในการกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการเคอร์ฟิว พบว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการชุมนุมมั่วสุม 28 คดี รวม 126 คดี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา เป็นอันดับหนึ่งถึง 56% และออกนอกเคหสถาน ลดลง 73 รวม 610 คดี และจากการตรวจสถานที่ประกอบการหลังมีการผ่อนปรน มีการตรวจ 15,414 แห่ง พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 421 แห่ง มีแนวโน้มการไม่ปฏิบัติตามหรือให้ความร่วมมือ ทั้งผู้ประกอบการและประชาชน โดยสถานที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการมากที่สุด คือตลาด ตลาดนัด และร้านค้าปลีก รวมถึงร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม หากประชาชนพบเห็นผู้ประกอบการหรือ

สถานที่ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1138 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือที่สายด่วน 191

ผู้สื่อข่าวถามว่าสำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งสคบ. จะมีการเตือนอย่างไรและเตรียมเข้มกับผู้ประกอบการที่เตรียมเปิดในระยะสองอย่าง ไร โฆษกสคบ. กล่าวว่า สคบ. มีการวางเรื่องการตรวจ โดยมีชุดตรวจทุกเข้า จะมีการหารือในที่ประชุม โดยรองผ.ทบ. จะมาพูดคุยว่าชุดตรวจจะต้องปฏิบัติอย่างไรและทำอะไรบ้าง ทั้งนี้โทษในทางกฎหมาย เราไม่อยากให้ต้องรับโทษที่รุนแรงหรือทำอะไรให้เกิดการปรับหรือเกิดปัญหามากมาย แต่ต้องการเพียงแต่ให้เกิดความปลอดภัย ถ้าทำได้ก็เปิดต่อ แต่ถ้าทำไม่ได้อย่างถ่วงก็ปิดเปิดเพื่อให้ไปปรับปรุงใหม่ และเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วก็มาเปิดได้ ดังนั้นชุดตรวจที่เป็นการทำงานแบบสนธิกำลังทั้งฝ่ายความมั่นคง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข เข้าไปดูแลเพื่อให้ทุกกรณีความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีมาตรการหลักและมาตรการเสริมเท่านั้น ส่วนพื้นที่ทั้งในจังหวัดและกทม. ชุดตรวจจะเข้าไปให้คำแนะนำ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ คนคิดโรคจะได้มีของลง ขอฝากให้ช่วยกันทั้งสองฝ่าย ขอให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติ มาตรการหลักและมาตรการเสริมให้ได้ 90-100% ร่วมกัน

■ สคบ. แฉถอดจีน-เกาหลีได้

เมื่อถามถึงกรณีที่ สคบ. เสนอถอดจีนและเกาหลีได้ ออกจากรายชื่อประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย เนื่องจากประชาชนเกรงว่าจะควบคุมได้ยาก หากมีนักท่องเที่ยวมาากขึ้น นั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การเสนอถอดรายชื่อดังกล่าวยังไม่ได้เสร็จสิ้นในขณะนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่เกิดขึ้นภายในที่ประชุมสคบ. โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข แต่จะต้องมีขั้นตอนต่อไปอีก โดยปรึกษาและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อนำรายชื่อเข้าหรือถอดออก จึงยังมีขั้นตอนอยู่

“ส่วนกรณีมีจีน, เกาหลีจะเข้ามาและมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในขณะนี้ไม่ต้องกังวล เพราะประเทศไทยยังมีมาตรการต่างๆ ทั้งเรื่องการจำกัดเที่ยวบิน เพราะยังไม่ได้ให้เครื่องบินโดยสารทำฯ ไปเข้ามา และต้องขออนุญาตและขอใบรับรองแพทย์ นอกจากนี้ถ้า

กลับเข้ามาตอนนี้ จะต้องถูกกักตัวอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ดังนั้นยังไม่เหมาะที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามา เพราะเมื่อเจอสิ่งที่ต้องทำเหล่านั้น เขาก็ยังไม่อยากเข้ามา ดังนั้นยังไม่ได้เป็นลักษณะการเดินทางแบบเสรี ขอให้มั่นใจได้” โฆษกสคบ. กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าอนาคตหากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มั่นใจได้อย่างไรว่าจะปลอดภัย โฆษกสคบ. กล่าวว่า แน่แน่นอนว่าในระยะยาวเราต้องพยายามกลับไปเหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ดูแลคนไทยอย่างไร เราก็จะดูแลคนต่างชาติด้วยนั้น เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านๆ มา เช่นกรณีผู้ป่วยรายแรกที่เป็นชาวจีน เราดูแลเขาจนกระทั่งรักษาหายแล้วเดินทางกลับบ้านไปเหมือนกับที่เราดูแลคนไทย และทางการแพทย์เราดีอยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้จะทำให้เกิดความมั่นใจของการเดินทางระหว่างประเทศได้ในโอกาสที่เราเปิดประเทศ ก็น่าจะมั่นใจได้

■ ‘อนุทิน’ ชี้อย่างกังวล-ยังมีหลายด่าน

เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอให้ถอดประเทศจีนและเกาหลีให้ออกจากบัญชีประเทศกลุ่มเสี่ยงตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อว่า ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อร้ายแรงแห่งชาติกำลังพิจารณา ยืนยันว่าตนในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ เห็นว่าถ้ามีการปลดรายชื่อ 2 ประเทศ ซึ่งสามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างดี จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีทางการทูต นำไปสู่การสนับสนุน ร่วมมือกัน ในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะเรื่องยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ขอมรับว่าเอกอัครราชทูตทั้งสองประเทศพยายามติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงเห็นว่าการถึงเวลาอันสมควร ก็ควรถอดรายชื่อออก ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจะพิจารณาแล้วนำเสนอต่อตนลงนามต่อไป ทั้งนี้ มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ภายใต้อ.พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ยังคงมาตรการในการห้ามเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวด

■ ผลตรวจ 3 รอบยันทร.ไม่ติดเชื้อ

วันเดียวกัน พล.ร.ท. ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดผลผลการตรวจโควิด-19 ของทหารสังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพ ช่วยปฏิบัติราชการ กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือที่มีข่าวติดเชื้อโควิด-19 นั้นว่า ผลการตรวจครั้งที่ 3 จาจร.พ.พ.ฯฯ ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้งในการตรวจเชื้อจากลำคอ ตามวิธีปกติ และการตรวจเชื้อวิธีเพิ่มเติม ด้วยการตรวจหาจากผลเลือด

พล.ร.ท. ประชาชาติกล่าวต่อว่า สาเหตุที่ต้องตรวจถึง 3 ครั้ง และการขอความร่วมมือจากร.พ.พ.ฯฯ ร่วมยืนยันผลตรวจด้วยนั้น เนื่องจากการตรวจโรคโดยวิธีปกติ ด้วยการตรวจเชื้อในลำคอ ที่แล็บของร.พ.เป็นแล็บฯ ในครั้งที่ 1 และ 2 มีผลขัดแย้ง ตามหลักการวินิจฉัยจึงจำเป็นต้องทดลองนำเชื้อในลำคอ ไปตรวจที่แล็บร.พ.ที่สอง เพื่อเทียบเคียงผลให้ได้ผลยุติ จึงตรวจเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่ง ด้วยการนำเลือดของคนไข้ไปตรวจว่าในกระแสเลือดคนไข้เคยมีการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนหรือไม่

“พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. สั่งการและมอบนโยบายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไว้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องวิตกกังวล เพราะการติดเชื้อโรคในสถานะปัจจุบันอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายที่จะต้องปกปิด แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือเมื่อผลตรวจทางการแพทย์ยังไม่สามารถได้ข้อยุติ สังคมจึงควรต้องให้ความเคารพต่อการไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย และการนำเสนอข่าวที่อาจเกิดจากการส่งต่อข้อมูลเบื้องต้นทางสังคมออนไลน์ ควรรอให้ได้ทราบความชัดเจนก่อน ซึ่งกรณีติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนั้น ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่กองทัพเรือจะปกปิดข้อมูล”

โฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่า เมื่อดันกรณีผลตรวจครั้งที่ 1 และ 2 มีความขัดแย้ง และยังคงรอผลตรวจยืนยันในครั้งที่ 3 กำลังพลที่เป็นผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดของพลทหารสุรเดช จึงพร้อมใจกันให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กองทัพเรือที่มีไว้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเดินทางไปสังเกตอาการ ที่อาคารรับรอง สัตหีบไว้ก่อน เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และความมีระเบียบวินัยของนักรบชาวเรือที่นำจดจำและเป็นเยี่ยงอย่างจากนี้จะเตรียมตัวเดินทางกลับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามปกติต่อไป

■ สงขลาว่านต่างด้าวติดเชื้ออีก 5

นายจากรัฐมนตรี กลิ้งเกล้า ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังตรวจซุ่มกลุ่มเสี่ยงชาวต่างด้าวที่ลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 คน เป็นชาวโรฮิงญา 3 คน และชาวพม่า 2 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด

แพทย์ได้แยกตัวจากกลุ่มไม่พบเชื้อ นำไปรักษาในโรงพยาบาลสนามศูนย์กักตัว ตามสะดวก รวมกลุ่มคนต่างดาวหลบหนีเข้าเมืองในศูนย์กักตัว ตามสะดวกคิดเชื้อโควิด 65 คน จากทั้งหมด 115 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 3 คน รักษาหายกลับศูนย์กักตัว 4 คน ป่วยอาการไม่รุนแรง รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามศูนย์กักตัว 58 คน ส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไปไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มเป็นวันที่ 10 มีเฉพาะผู้ป่วยรายเดิมที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 7 คน และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 60 คน จากผู้ป่วยรวม 128 คน

■ จัดระเบียบเข้มละหมาดวันศุกร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาการละหมาดญุมอะห์ หรือละหมาดวันศุกร์ ที่ จ.สงขลา ซึ่งวันนี้มีสัปดาห์ส่วนใหญ่ในสงขลาเริ่มกลับมาละหมาดวันศุกร์เป็นวันแรก หลังจากจมนกว่า 1 เดือนจากมาตรการป้องกันโควิด โดยมีสัปดาห์ที่เปิดให้ละหมาดวันศุกร์จะมีการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาละหมาดอย่างละเอียด เช่น ที่มีสัปดาห์ที่สถานี ย่านถนนการค้า เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ อสม. มาตรวจวัดไข้ที่บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด และมีบางคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปละหมาดเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องกลับไปละหมาดที่บ้าน รวมทั้งต้องใช้เจลทำความสะอาดมือ และมีหน้ากากอนามัย 100 ชิ้น ไว้ที่มัสยิดเพื่อแจกให้ผู้ที่จะสัมผัสสวมใส่มา และเมื่อถึงเวลาละหมาดต้องยืนตามระยะห่าง 1 เมตร และปิดประตูทันทีเพื่อไม่ให้ผู้ที่มาทีหลังและไม่ผ่านการคัดกรองเข้าไปละหมาด

สำหรับมัสยิดปากีสถานมีกฎของมัสยิดเพิ่มเติมในช่วงเดือนรอมฎอน ทั้งงดการทำอาหารในมัสยิด ห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน งดละหมาดคารอเวียะห์ งดการเอะชะหัดกีฟ หรือการเข้าพำนักพักอาศัยในมัสยิด เว้นระยะห่าง 1 เมตร

■ โคราชไม่พบติดเชื้อ 10 วัน

วันเดียวกัน ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อโควิด-19 หอประชุมปรวมติมสุลาณนทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายจรตชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อม นพ.นรินทร์รัตน์ พิษณุคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา และ นพ.สุรนฉวี สุขเมฆชิงปรัชญา รองผอ.ร.พ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.นครราชสีมา

ว่า มีการคัดกรองประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.- 8 พ.ค. ทั้งหมด 93,948 คน พบมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 875 ราย ไม่พบเชื้อ 850 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 6 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 19 ราย ไม่พบผู้ป่วย 10 วันติดต่อกันหลังจากพบผู้ป่วยรายล่าสุด มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 16 ราย ยังรักษาอยู่ในร.พ. 3 ราย ที่ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา 1 และร.พ.โชคชัย 1 ราย โดยจะรอผลการตรวจหาเชื้อซ้ำในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ซึ่งภาพรวมมีอัตราการดีขึ้นทั้ง 3 ราช นพ.นรินทร์รัตน์กล่าวว่า มีมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจ.นครราชสีมา ที่มาจาก 10 จังหวัด คือ 1.กทม. 2.ภูเก็ต 3.นนทบุรี 4.ยะลา 5.สมุทรปราการ 6.ชลบุรี 7.ปัตตานี 8.สงขลา 9.เชียงใหม่ และ 10.ปทุมธานี โดยให้บุคคลเหล่านี้กักกันตัวเองที่บ้าน 14 วัน รวมทั้งขอให้แจ้งผู้นำชุมชน อสม.เพื่อเฝ้าระวังอาการและวัดอุณหภูมิหรือวัดไข้ หากไม่สามารถอยู่บ้านในพื้นที่ได้ ให้ทางอำเภอสามารถส่งมา กักตัวที่จังหวัดได้

■ ญี่ปุ่นไฟเขียวให้ใช้ยา 'เรมเดซิเวียร์'

บีบีซี และรอยเตอร์ รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติให้ใช้ยาต้านไวรัส 'เรมเดซิเวียร์' ที่พัฒนาโดยบริษัท กิลเลียด ไชแอนเซส ของสหรัฐ กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศ แม้ยอดผู้ป่วยสะสมของญี่ปุ่นจะไม่เพิ่มขึ้นมากนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐ แต่ยังคงพบผู้ป่วยใหม่ทุกวัน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 15,477 คน เพิ่มจากวันก่อน 224 คน และเสียชีวิตรวม 577 คน เป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่ 21 คน

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นแถลงว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่มียารักษาโรคโควิด-19 และการอนุมัติให้ใช้ยาเรมเดซิเวียร์ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายเบื้องต้นจะใช้นานในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการสาหัส

การอนุมัติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติของสหรัฐ (เอฟดีเอ) อนุมัติให้ใช้ยาเรมเดซิเวียร์ซึ่งเดิมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรคอีโบล่า ไปใช้รักษาโรคโควิด-19 ภายใต้มาตรการฉุกเฉิน หลังการวิจัยของสถาบันโรคมุมิแพะและโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐ พบว่ายาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ลดระยะเวลาการรักษาโรคโควิด-19 ได้ร้อยละ 31 ช่วย

ให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นภายใน 11 วัน และอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่เข้าตัวนี้ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐเริ่มแจกจ่ายยาให้กับร.พ.ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.

■ ทั่วโลกป่วยโควิดเกือบ 4 ล้าน

สำหรับสถานการณ์ต่างประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเป็นมากกว่า 3.9 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว 270,000 ราย รัสเซียยังมีผู้ติดเชื้อรายวันทะลุหลักหมื่นติดต่อกันเป็นวันที่หกแล้ว ด้วยจำนวน 10,699 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศเพิ่มเป็น 187,859 คน กว่าครึ่งอยู่ในกรุงมอสโก เมืองหลวง 98,522 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่หลักพัน 1,723 คน ยอดผู้รักษาหาย 26,608 คน

สหรัฐยังคงครองอันดับหนึ่งประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด 1,256,972 คน เสียชีวิต 75,670 ราย รองลงมาเป็นสเปน ติดเชื้อ 221,447 คน เสียชีวิต 26,070 ราย อิตาลีติดเชื้อ 215,858 คน เสียชีวิต 29,958 ราย สหราชอาณาจักรติดเชื้อ 207,977 คน เสียชีวิต 30,689 ราย ฝรั่งเศสติดเชื้อ 174,918 คน เสียชีวิต 25,990 ราย เยอรมนีติดเชื้อ 169,430 คน เสียชีวิต 7,392 ราย บราซิลติดเชื้อ 135,773 คน เสียชีวิต 9,190 ราย ตุรกีติดเชื้อ 133,721 คน เสียชีวิต 3,641 ราย อิหร่านติดเชื้อ 103,135 คน เสียชีวิต 6,486 ราย จีนติดเชื้อ 83,976 คน เสียชีวิต 4,637 ราย ญี่ปุ่นติดเชื้อ 15,477 คน เสียชีวิต 577 ราย และเกาหลีใต้ติดเชื้อ 10,822 คน เสียชีวิต 256 ราย

สำหรับในอาเซียน สิงคโปร์ยังคงอันดับ 1 มีผู้ติดเชื้อสะสม 20,939 คน เสียชีวิตลงที่ 20 ราย อินโดนีเซีย ติดเชื้อสะสม 12,776 คน เสียชีวิตเพิ่มเป็น 930 คน ฟิลิปปินส์มีผู้ป่วยเพิ่มเป็น 10,343 คน เสียชีวิต 685 คน มาเลเซียติดเชื้อสะสม 6,467 คน เสียชีวิตลงที่ 107 คน เวียดนามติดเชื้อสะสม 288 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต พบติดเชื้อสะสมครั้งที่ 161 คน เสียชีวิตลงที่ 6 คน บรูไนติดเชื้อสะสม 141 คน เสียชีวิต 1 คน กัมพูชาติดเชื้อสะสมเท่าเดิม 122 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่สปป.ลาว ไม่มีผู้ป่วยรายวันติดต่อกันเป็นวันที่ 26 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมครั้งที่ 19 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต